



ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/๗/๒

สำนักงาน ก.ค.ศ.
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กทม. ๑๐๓๐๐

๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง ทาหรือเกี่ยวกับการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๓

อ้างถึง (๑) หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๓ ที่ ศธ ๐๔๒๒๐/๓๓๕๔
ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

(๒) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๗ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง (๑) ขอทาหรือเกี่ยวกับการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๓ ตามหนังสือที่อ้างถึง (๒) ว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๓ ได้จัด นางชูจิต ทัพบรหม ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑ ๖๗ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๓ ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑ ๕๗ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ต่อมา นางชูจิต ทัพบรหม ทำบันทึกขอเปลี่ยนตำแหน่งจากตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ เป็นตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการ เพื่อให้สอดคล้องกับงานที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๓ จึงขอทาหรือว่า จะสามารถปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้ง นางชูจิต ทัพบรหม ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับชำนาญการ ได้หรือไม่ นั้น

สำนักงาน ก.ค.ศ. ตรวจสอบแล้วขอเรียนว่า ตำแหน่งเลขที่ ๑ ๕๗ หน่วยตรวจสอบภายใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๓ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ หรือนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ หรือเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน กรณีที่ตำแหน่งว่างลงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๓ โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๓ สามารถดำเนินการปรับตำแหน่งได้ตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด กรณีมีผู้ดำรงตำแหน่งอยู่สามารถดำเนินการได้ ตามแนวดำเนินการบริหารกรอบอัตรากำลัง ตามหนังสือที่อ้างถึง (๒) กรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นและผู้ดำรงตำแหน่งมีคุณสมบัติอาจพิจารณาขออนุมัติปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนดได้ หลังจากดำเนินการจัดคนลงกรอบใหม่ครั้งแรกแล้ว (หลังจากแจ้งมติแล้ว ๖๐ วัน) โดยผ่านความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๓ และขออนุมัติ ก.ค.ศ. เป็นการเฉพาะราย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุจิตรา ทัพบรหม)

รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ผู้อำนวยการแทน
เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ภารกิจนโยบายและระบบตำแหน่ง

บุคลากรทางการศึกษา

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๒๘๒๕